



HỘI ĐỒNG HỌ TÀ VIỆT NAM

Số: 07/2024/TB-HĐHTVN

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2024

**PHÁT ĐỘNG SÁNG TÁC
TỘC CA HỌ TÀ VIỆT NAM**

**Kính gửi: - Hội đồng họ Tà các tỉnh, thành phố,
- Các nhà văn, nhà thơ, các nhạc sĩ, ca sĩ vv...Họ Tà trên cả nước
và kiều bào Họ Tà ở nước ngoài.**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu họ Tà Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028. Việc sáng tác Tộc Ca họ Tà Việt Nam để sử dụng trong nghi thức của các sự kiện tại tổ chức họ Tà các cấp và là khúc ca tự hào của tất cả những người con họ Tà Việt Nam.

Đối tượng dự thi: Gồm Nhạc sĩ, Nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên, các nhà văn, nhà thơ... Họ Tà trên cả nước và kiều bào họ Tà ở nước ngoài, các công dân Việt Nam không giới hạn về độ tuổi.

I. Nội dung tác phẩm dự thi:

Tác phẩm phản ánh những giá trị văn hoá, lịch sử, truyền thống tốt đẹp của các bậc tiền nhân, của những con người họ Tà Việt Nam, ca ngợi tình đoàn kết, những thành tựu, đổi mới trong cuộc sống của người họ Tà Việt Nam trong dòng chảy thời đại.

Toàn dòng họ nguyện đoàn kết chung tay xây dựng họ Tà Việt Nam ngày càng phát triển, góp phần cùng bách gia trăm họ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ...

Ca từ thể hiện ngắn gọn, súc tích. Giai điệu, tiết tấu hào hùng, tha thiết.

Độ dài tác phẩm từ 90 giây đến không quá 120 giây.

II. Thể lệ cuộc thi

Phải là tác phẩm sáng tác mới, chưa tham gia bất cứ cuộc thi nào, chưa công bố và biểu diễn trên sân khấu dưới mọi hình thức. Phần âm nhạc thể hiện bằng ký âm, phần lời bằng tiếng Việt, phải ghi rõ tên tác giả phần lời và phần nhạc. Tác giả phải chịu trách nhiệm pháp lý với tác phẩm, đảm bảo không có tranh chấp về bản quyền.

Các tác phẩm dự thi qua vòng sơ khảo, các tác phẩm được lựa chọn vào vòng chung khảo (05 tác phẩm) sẽ được trao giải thưởng trị giá:

Tác phẩm giành giải nhất vòng chung khảo sẽ được dùng làm Tộc ca họ Tà Việt Nam và nhận giải thưởng trị giá 100.000.000đ.

Thời gian nhận bài dự thi cho vòng sơ khảo từ ngày: 15/07/2024 đến 15/06/2025

Chung khảo cuộc thi và công bố tác phẩm đoạt giải ngày: 15/08/2025

III. Địa điểm nhận ca khúc:

Các ca khúc sáng tác xin gửi về Hội đồng Thường Trực họ Tà Việt Nam theo

địa chỉ:

- + Website: www.HoTaVietNam.com
- + Email: tabinhk23qs@gmail.com
- + Hotline: 0915.151.957; 0986199277

IV. Giám khảo cuộc thi

Ban tổ chức sẽ ra thông báo và mời các cá nhân, tập thể có bài dự thi cùng hội đồng (các Nhạc sĩ, Nghệ sĩ có trình độ chuyên môn và uy tín nghệ thuật cùng một số thành viên có trách nhiệm của HĐHT Việt Nam tham gia thẩm định và đánh giá tác phẩm) bình chọn, tổng duyệt và bầu chọn ca khúc nào có nội dung phù hợp nhất sẽ trình lên Hội đồng Họ Tạ Việt Nam ra quyết định chọn làm Tộc Ca họ Tạ Việt Nam!

Một lần nữa Hội đồng Thường trực họ Tạ Việt Nam kính mong tất cả các thành viên là người họ Tạ ở khắp mọi miền Tổ Quốc và bà con Kiều Bào ở nước ngoài, các nhà văn, nhà thơ, các nhạc sĩ, ca sĩ vv... là công dân Việt Nam hãy cùng chung tay góp sức vào việc sáng tác cùng với ban tổ chức, góp phần vào việc khơi dậy lòng tự tôn và tự hào cho các thế hệ người họ Tạ, để lại dấu ấn lịch sử quan trọng trong công tác xây dựng dòng họ Tạ Việt Nam.

Xin trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM
Phó Chủ Tịch Thường Trực



Tạ Duy Bình